

Số: 620 /TCHQ-GSQL.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

V/v Giấy xác nhận khai báo hoá
chất khi làm thủ tục hải quan

Kính gửi: Bộ Công thương.

Theo quy định tại điểm 11.c, Điều 11 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP thì “trước khi thông quan hoá chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoá chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hoá chất với Bộ Công Thương”. Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo hoá chất phải xuất trình Hoá đơn mua bán hoá chất (Invoice) và việc cấp Giấy xác nhận khai báo hoá chất sẽ được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc trong trường hợp Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Như vậy, theo các quy định hiện hành thì doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính và nộp bản sao giấy xác nhận khai báo hoá chất cho cơ quan Hải quan để có cơ sở thông quan hàng hoá.

Quy định này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan khi triển khai thực hiện do đặc thù mặt hàng hoá chất thường vận chuyển bằng tàu, số lượng chỉ xác định khi hàng đã được bơm lên tàu và giám định xong và phát hành hoá đơn thương mại. Sau khi tàu đến cửa khẩu nhập nếu phải chờ làm thủ tục khai báo hoá chất sẽ phát sinh chi phí lưu kho, bãi và các chi phí khác ... Doanh nghiệp kiến nghị được áp dụng việc nộp giấy chứng nhận khai báo hoá chất và sẽ xuất trình bản chính trong 10 ngày làm việc như trước đây.

Tổng cục Hải quan đã có ý kiến đề nghị Quý Bộ xem xét sửa đổi quy định nói trên nhưng cho đến nay Quý Bộ vẫn chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ sớm xem xét, hướng dẫn nội dung trên để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về Hải quan đối với việc giải quyết thủ tục cho các lô hàng hóa chất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Vũ Ngọc Anh